

**UBND TỈNH BẮC GIANG
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỐ 281/KCN-DN

Bắc Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2019

V/v giới thiệu doanh nghiệp FDI tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang với tư cách hội viên liên kết

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang nhận được Công văn số 2137/SKHĐT-KTĐN ngày 27/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giới thiệu doanh nghiệp FDI tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang với tư cách hội viên liên kết.

Để các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp có môi trường sinh hoạt Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang với tư cách hội viên liên kết, được sinh hoạt cùng với các doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Ban Quản lý các KCN đề nghị các doanh nghiệp FDI trong KCN nghiên cứu, đăng ký tham gia Hiệp hội với tư cách là hội viên liên kết của Hiệp hội; Văn bản đăng ký tham gia Hiệp hội gửi về Ban Quản lý các KCN (qua Phòng Quản lý doanh nghiệp) trước ngày 11/10/2019.

(Gửi kèm Thư ngỏ của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang)

Nơi nhận:

- Lưu VT, DN.

Bản điện tử:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Xuân Ngọc



**HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2019

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp FDI

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hiệp hội được thành lập nhằm hỗ trợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp; thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; thúc đẩy quan hệ hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân.

Trong thời gian qua, Hiệp hội luôn là "cầu nối" giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, giữa doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc liên kết, hợp tác, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp thông qua nhiều chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả. Hiệp hội đã trở thành "mái nhà chung" cho cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có gần 400 doanh nghiệp FDI, với số vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Các doanh nghiệp FDI có những đóng góp tích cực cho việc tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang, giải quyết công ăn việc làm, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đánh giá cao những đóng góp của các bạn.

Xác định doanh nghiệp FDI là một bộ phận không thể tách rời cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang xin gửi đến Quý doanh nghiệp lời mời tham gia là hội viên liên kết của Hiệp hội.

Trở thành thành viên của Hiệp hội là cơ hội để doanh nghiệp FDI hòa nhập cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, giúp doanh nghiệp phản ánh kịp thời các khó khăn vướng mắc của mình đến các cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, tạo nên tình cảm hữu nghị gắn bó giữa các bạn và tỉnh Bắc Giang.

Chúng tôi đánh giá cao và rất vinh dự nhận được sự hợp tác của Quý doanh nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
PHÓ CHỦ TỊCH**

BAN CHẤP HÀNH
HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG
Nguyễn Đức Kha

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Đức Kha – Phó Chủ tịch Hiệp hội - Điện thoại: 0913.257.093